

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้มาตรการรับมือสถานการณ์ไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลโพน

อำเภอ คำม่วง

จังหวัด กาฬสินธุ์

รายละเอียดมาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ช่วงเวลาดำเนินงาน
การจัดการไฟในป่า	จัดชุดเฝ้าปฏิบัติการ ลาดตระเวน จัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดเฝ้าระวัง พื้นที่เสี่ยง ติดตาม ตรวจสอบ การบุกรุก/การเผา และดับไฟป่า ทั้งในป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน และป่าชุมชน	- ลดการเกิดไฟ - ติดตามตรวจสอบการบุกรุก/เผาไฟป่า ทำให้ไม่เกิดการจุดการเผาไฟป่าได้	ตุลาคม – พฤษภาคม
การจัดการไฟในพื้นที่เกษตร	จัดชุดปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องและฝ่ายปกครอง เฝ้าระวังการเผาในพื้นที่และกำกับ ควบคุมการบริหารการเผา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	- ร่วมออกเฝ้าระวังการเผาในพื้นที่และกำกับควบคุม การเผา ลดการเกิดไฟไหม้ และลดความเสี่ยง ในการเกิดเหตุ	ตุลาคม – พฤษภาคม
ภาคอุตสาหกรรม	การตรวจบังคับใช้กฎหมายกับโรงงาน อุตสาหกรรม และโรงไฟฟ้าเป้าหมาย	- ในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม	
	ตรวจบังคับใช้กฎหมายกับสถานประกอบ กิจการเป้าหมาย อาทิ กิจกรรมเผาถ่าน หลอมโลหะ เตาเผาขยะ เตาเผาขยะติดเชื้อ	- ควบคุมเข้มงวดในกิจกรรมเผาถ่าน ให้อยู่ในความ ปลอดภัยเพื่อลดเหตุไฟไหม้	ตุลาคม – พฤษภาคม
	ตรวจบังคับใช้กฎหมายกับสถานที่ ก่อสร้าง อาคารขนาดใหญ่ แพลนท์ปูน รถบรรทุก ใช้งานใน สถานที่ก่อสร้าง	- ตรวจบังคับใช้กฎหมายกับสถานที่ก่อสร้างแพลนท์ ปูน รถบรรทุก ไม่ให้วิ่งเร็วเกินกำหนด เพื่อ ลดการเกิดฝุ่นในการสัญจร	ตุลาคม – พฤษภาคม



รายละเอียดมาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ช่วงเวลาดำเนินงาน
ชุมชนริมทาง	จัดชุดปฏิบัติการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ควบคุม และจับกุมผู้กระทำความผิด ในพื้นที่โล่งและการเฝ้าริมทาง	-จัดชุดสายตรวจ ออกตรวจ ผู้กระทำความผิด เฝ้า หมายาริมทาง เพื่อลดการเฝ้าและเกิดควัน	ตุลาคม - พฤษภาคม
การบริหารจัดการในภาพรวม	ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุม เหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ ดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิด อย่างเข้มงวด	-บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ทำให้การเกิดเหตุ น้อยลง	ตุลาคม - พฤษภาคม

ลงชื่อ



(นายอุดม สาชะรุ่ง)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

หมายเหตุ : ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้มาตรการรับมือสถานการณ์ไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี ๒๕๖๘ และส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรวบรวม ตามช่องทางที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำหนด หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับช่องทางการรายงานตามแบบ ขอให้สอบถามสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด